

Nỗi buồn người trồng rau

Đang vào thời điểm thu hoạch rộ song giá rau xanh trên địa bàn tỉnh giảm quá sâu khiến nhiều nông dân trồng rau ở các vùng rau lớn như xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) thua lỗ nặng.



Nỗi buồn của người nông dân khi rau đã đến ngày thu hoạch nhưng thương lái chưa thu mua.

Những tưởng sau nhiều ngày rét đậm, rét hại giá rau xanh sẽ tăng nhưng đến thời điểm này rau vẫn tiếp tục đà rớt giá. Người tiêu dùng mừng nhưng người nông dân thì buồn rầu, lo lắng, điệp khúc "được mùa mất giá" vẫn lặp lại. Người trồng rau rơi vào cảnh "bán thì thương, ương thì tốn". Về Vũ Phúc, chúng tôi được tận mắt chứng kiến quang cảnh nhộn nhịp của một vùng ven đô trù phú, những cánh đồng rau bát ngát, xanh mơn mớn. Những chiếc xe máy tấp nập ra vào vận chuyển rau về trung tâm thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước tiêu thụ nhưng trên khuôn mặt mỗi người nông dân là nỗi buồn nặng trĩu khi rau xanh được mùa nhưng giá liên tục giảm, chỉ bằng 50% cùng kỳ năm trước. Cách đây không lâu, người trồng rau suốt ngày tất bật ngoài vườn, cố gắng trồng rau cho kịp thu hoạch thời điểm trước tết Nguyên đán với hy vọng vụ rau này sẽ mang lại lợi nhuận cao nhưng ngược lại, đây lại là một vụ rau "đắng" vì được mùa, giá rớt thê thảm kéo dài cả tháng nay.

Có truyền thống trồng rau màu các loại từ vài chục năm nay nên dù vất vả nhưng nông dân Vũ Phúc không bao giờ bỏ ruộng. Từ nghề nông, mong ước bao đời của người dân về một cuộc sống sung túc đã thành hiện thực. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã tạo nên những cánh đồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Toàn xã có trên 90ha chuyên canh rau màu,

tập trung ở các thôn: Cự Phú, Bắc Sơn, Thanh Miếu. Giám đốc HTX DVNN xã Hoàng Thế Quỳnh cho biết: Nhiều năm nay, hệ số sử dụng đất vùng chuyên canh từ 8 - 9 lần, cho giá trị gấp 5 - 7 lần cây hai vụ lúa nên bà con hưởng ứng rất nhiệt tình, mọi người, mọi nhà thi đua thâm canh tăng vụ. Các loại rau được trồng rất đa dạng, từ cây gia vị đến xà lách, rau cải, đậu đỗ... Người dân trồng rau theo nhu cầu của thị trường nên sản phẩm được tiêu thụ nhanh và có giá trị kinh tế cao. Mùa nào cây ấy, nông dân Vũ Phúc không cho đất nghỉ nên đồng ruộng bốn mùa xanh tươi. Ranh giới giữa thời vụ chính xuân hè, hè thu và vụ đông hàng năm bị xóa nhòa bởi bà con liên tục trồng luân canh, xen canh, gối vụ hoặc trồng trái vụ các loại rau màu. Tuy nhiên, năm nay giá rau giảm mạnh, nông dân thất thu. Theo ông Quỳnh, do năm nay rau xanh dễ phát triển nên được mùa, nguồn cung tăng mạnh dẫn đến giá rau giảm nhanh. Do vậy, càng trồng nhiều rau nông dân càng lỗ nặng.

Đứng bên 6 sào xà lách, mùi, thì là đến kỳ thu hoạch, ông Cao Văn Bình, thôn Cự Phú chia sẻ: Đợt rau màu trước, gia đình xuống giống 6 sào, khi thu hoạch bán được 6 triệu đồng/sào, tính ra lời cả chục triệu đồng. Thấy được giá, sau khi thu hoạch, gia đình tiếp tục xuống giống nhưng đến khi thu hoạch giá rớt xuống chỉ còn hơn 2 triệu đồng/sào, thậm chí cũng chẳng ai mua. Tính ra chẳng có lãi mà công sức bỏ ra thì nhiều. Là những loại cây ngắn ngày, từ khi xuống giống cho đến lúc thu

hoạch chỉ 30 - 35 ngày, giá hạt giống lại rẻ, công đầu tư chăm sóc ít, năng suất cao nên hầu hết nông dân Vũ Phúc lựa chọn là cây trồng chủ lực phục vụ dịp tết. Vụ đông xuân này, tổng diện tích xà lách, cây gia vị của toàn xã lên đến 70ha. Do giá quá thấp, thậm chí thương lái đặt cọc mua trước của bà con nhưng đến thời điểm thu hoạch lại chưa thu mua vì tính ra chỉ phí thuê công thu hoạch, vận chuyển đi tiêu thụ còn cao hơn cả tiền mua tại ruộng. Anh Phùng Văn Sở, thương lái chuyên thu mua rau màu các loại của nông dân trong xã đưa đi tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng... chia sẻ: Nếu so với cùng thời điểm này năm trước thì sản lượng rau màu năm nay tăng cao do thời tiết thuận lợi, rau được mùa nhưng lượng thu mua giảm 50% do thị trường bão hòa, giá mua cũng giảm mạnh. Rau màu ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đều được mùa nên chúng tôi không có đầu ra. Đầu năm 2017, mỗi cơ sở thu mua của nông dân 2 xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình), Song An (Vũ Thư) 40 tấn xà lách với giá 8 triệu đồng/tấn nhưng năm nay giảm chỉ thu mua 20 tấn/ngày với giá 4 triệu đồng/tấn.

Giá rau, củ giảm, lượng cầu không cao khiến công sức và thời gian của những người nông dân bỏ ra cho một vụ rau đối lại chẳng được bao nhiêu. Các cơ sở trồng rau chỉ còn biết mở cửa vào thời điểm sát tết khoảng từ ngày 25 tháng Chạp và sau tết giá rau sẽ tăng trở lại nên vẫn tích cực gieo trồng, chăm sóc cẩn thận lúa mới.

MINH NGUYỆT

Chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi

Theo dự báo, thời gian tới còn xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương luôn chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ nhằm ngăn ngừa các dịch bệnh phát sinh cũng như tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", thời gian qua, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hưng Hà luôn chú trọng việc chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại trong chăn nuôi. Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn huyện hiện nay hơn 1,2 triệu con, trong đó đàn gia súc hơn 112.000 con, đàn gia cầm hơn 1,05 triệu con. Ngay từ khi bước vào vụ thu đông năm 2017, huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi cũng như kế hoạch tiêm phòng, tiêu độc khử trùng. Kết quả, toàn huyện tiêm được gần 130.000 liều vắc-xin phòng các loại dịch bệnh cho đàn gia súc; phun thuốc tiêu độc khử trùng cho hơn 3.000.000m² khu vực chăn nuôi.

Gia đình ông Nguyễn Huy Cận ở thôn Nhuệ, xã Chí Hòa (Hưng Hà) chăn nuôi gia súc từ nhiều năm nay với quy mô 30 con lợn nái và hàng trăm con lợn thịt. Ông cho biết: Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết rét đậm, rét hại vẫn xảy ra trong tháng 2/2018. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để chống rét cho đàn vật nuôi của gia đình như: che chắn chuồng trại tránh gió lùa; chủ động vệ sinh phòng bệnh, định kỳ phun các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn.

Cũng như gia đình ông Cận, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện các biện pháp chăm sóc đặc biệt để bảo vệ đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Gia đình ông Hoàng Văn Công ở thôn Trần Phú, xã Bình Định (Kiến Xương) thường xuyên nuôi 50 con lợn nái và lợn thịt. Do chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ nên đàn lợn của gia đình ông luôn phát triển ổn định. Ông Công cho biết: Những ngày nhiệt độ xuống thấp, gia đình luôn chú



Người chăn nuôi ở xã Bình Định (Kiến Xương) che chắn chuồng trại và thắp đèn sưởi ấm cho đàn gia súc.

trọng việc giữ ấm cho đàn gia súc bằng cách đóng kín cửa, thắp đèn sưởi, giữ chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, đun thức ăn ấm lên trước khi cho ăn. Bên cạnh đó còn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung thêm các loại vitamin để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tính đến tháng 10/2017, tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh gần 13,7 triệu con. Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, thời gian qua, ngành chăn nuôi từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường chỉ đạo các địa phương và người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Cụ thể, thường xuyên sửa chữa, gia cố chuồng trại, thực hiện che chắn tránh mưa hắt, gió lùa, bảo đảm giữ nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ; quản lý nuôi nhốt, không chăn thả vật nuôi những ngày nhiệt độ xuống thấp; làm áo ấm cho trâu, bò bằng các vật liệu bao tải, nilon, chăn, vải cũ và cho trâu, bò nghỉ làm việc; đốt sưởi hoặc thắp đèn sưởi cho gia súc, gia cầm... Đồng thời, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng bằng cách cho vật nuôi ăn, uống thức ăn ấm pha thêm muối loãng để tăng thân nhiệt;



tăng khẩu phần ăn hàng ngày từ 15 - 20% và bổ sung thêm thức ăn có tinh bột, chất khoáng, vitamin để cung cấp đủ dinh dưỡng cho gia súc trong những ngày giá rét. Các địa phương cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo quy định; giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi để xử lý kịp thời khi dịch bệnh

phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. Thành lập các đoàn kiểm tra, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, cá nhân là trong công tác chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi.

THANH HUÂN



ÔNG THU

Làm giàu bằng cạm chuột

Để giúp bà con nông dân diệt chuột hiệu quả, bảo vệ mùa màng, hơn 10 năm qua, một số người dân xã Mê Linh (Đông Hưng) đã mạnh dạn du nhập, phát triển nghề làm cạm chuột về địa phương và đã thoát nghèo. Một trong số đó là ông Nguyễn Văn Thu, chủ cơ sở cơ khí Thu Huê ở thôn Hậu.

Bước chân vào xưởng cơ khí của gia đình ông Thu, chúng tôi thấy nguyên liệu làm cạm chuột chất thành đống, dù để sản xuất hàng vạn chiếc cạm chuột cung cấp cho khách hàng. Ông Thu cho biết: 12 năm trước, tôi lên vùng cao Tây Bắc làm ăn và du nhập nghề làm cạm chuột về địa phương. Với 50 lao động, trong đó làm tại xưởng gần 10 lao động, còn lại là lao động về tinh tại các gia đình, mỗi ngày sản xuất 1.000 chiếc cạm chuột. So với mọi năm, năm nay hàng sản xuất được nhiều hơn nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các đơn hàng

từ Lào, Campuchia. Chị Nguyễn Thị Nhung làm tại xưởng cơ khí của gia đình ông Thu từ những ngày đầu thành lập với công việc chính là cắt sắt và uốn sắt, hàng tháng chị được trả lương từ 4 - 5 triệu đồng. Chị Nhung cho biết: Với những người không đủ điều kiện về tuổi tác, sức khỏe đi làm trong các công ty như tôi thì vào làm tại cơ sở cơ khí Thu Huê là một lựa chọn tốt, công việc nhàn, "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu", thu nhập ổn định, lại góp phần duy trì, phát triển làng nghề truyền thống của địa phương.

Khi mới bắt tay vào sản xuất cạm chuột, tất cả các công đoạn

đều hoàn toàn thủ công, mất nhiều thời gian mới cho ra được một sản phẩm nên lãi suất không cao. Vì vậy, ông Thu đã mạnh dạn đầu tư gần 200 triệu đồng mua một loạt máy móc hiện đại như máy cắt sắt liên hoàn, máy uốn sắt... và dựng nhà xưởng khang trang, rộng rãi hơn, giảm nhiều công lao động, sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn. Như công đoạn quấn lò so nếu quấn bằng tay mất 10 - 15 phút mới được một sản phẩm, nay quấn bằng máy chỉ cần khoảng 3 phút. Không những thế, để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, ông Thu đã đi nhiều nơi, từ khu vực biên giới Lào, Campuchia đến Cao Bằng, Lạng Sơn giao dịch tìm bạn hàng. "Cạm chuột để làm, công nhân đến xưởng chỉ mất 1 - 2 ngày hướng dẫn là làm được. Nghề này sản xuất quanh năm nhưng chỉ bán trong vòng 2 tháng, xuống hiện đã hết hàng. Tôi đang dựng viên công



Sản phẩm gấu múc bùn của xưởng cơ khí Thu Huê.

nhân tích cực sản xuất để có đủ cạm chuột giao cho khách hàng đúng thời hạn. Năm 2018, tôi sẽ cố gắng nâng công suất, chất lượng sản phẩm cao hơn, tạo thêm nhiều việc làm cho bà con trong xã. Tôi mong xã đứng lên tín chấp với ngân hàng cho chúng tôi vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất" - ông Thu chia sẻ và đề nghị.

Trong thời gian chờ xuất bản cạm chuột, để "lấy ngắn nuôi dài", ông Thu còn tổ chức sản xuất lồng chuột, miếng bếp, xe rửa, gầu múc bùn và dũa cửa. Do vậy, mỗi năm xưởng cơ khí của gia đình ông thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Duy trì và phát triển nghề làm cạm chuột không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo nhiều việc làm cho người dân nông thôn trong xã. Song, ông Thu cũng như nhiều người dân nơi đây đang trăn trở làm thế nào để bảo tồn và duy trì được nghề trong khi lao động địa phương dần ít đi, nguồn vốn tự có ít. Vì vậy, địa phương cũng như các cấp, các ngành liên quan cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời để không chỉ gia đình ông Thu mà nhiều gia đình ở xã Mê Linh nói riêng, trong toàn tỉnh nói chung có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

TRUNG HIẾU